
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 
 
 
 

 

สรุปสาระสาํคัญ...การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๐  วันจันทรที ่๑๕ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
( รับรองรายงานการประชุม วันจันทรที ่ ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ ) 

ลําดับ หนวยงานทีเ่สนอ เรื่อง มติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
1 อธิการบดี นโยบายและผลงานการบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในรอบ  
6 เดือน (19 มีนาคม – 18 กันยายน  
พ.ศ. 2550) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมรับทราบ และมีขอซักถามในเร่ืองตาง ๆ ซ่ึงอธิการบดีไดตอบขอซักถาม สรุปไดดังน้ี 
1. ความคืบหนาโครงการกอสรางถนนเลียบคลองบางเขน 
   - ปจจุบันโครงการกอสรางถนนเลียบคลองบางเขนอยูในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยฯ มิไดมี 
สวนเก่ียวของกับโครงการฯ ดังกลาว เน่ืองจากไดมอบพื้นที่บริเวณชุมชนโรงสูบใหกับกรุงเทพมหานครแลว สาเหตุที่ 
การดําเนินงานของโครงการฯ หยุดชะงักไมสามารถดําเนินการกอสรางสวนที่เหลือตอไปไดเน่ืองจากพื้นท่ีกอสรางมี 
ชุมชนบุกรุกจํานวนมากไมยอมร้ือยายและไมยอมใหเขาใชพื้นท่ี อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ ไดติดตามความคืบหนา 
ของโครงการฯ อยางตอเน่ือง  โดยคร้ังลาสุดเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีหนังสือสอบถามกรุงเทพ- 
มหานครวา กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการดําเนินการตอไปอยางไร แตยังไมไดรับหนังสือตอบกลับ 
2. การขอใชที่ดินราชพัสดุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนที่ต้ังสถานีตํารวจนครบาลบางบัว 
   - สถานีตํารวจนครบาลบางเขน ซ่ึงมีพื้นที่ในความรับผิดชอบกวางขวางประสงคจะต้ังสํานักงานยอย  โดยขอใชพื้นท่ี 
การเรียนการสอนดานทิศเหนือของมหาวิทยาลัยฯ จํานวน 3 ไร เปนสถานท่ีต้ังสถานีตํารวจแหงใหม คือ สถานีตํารวจ 
นครบาลบางบัว 

- คณะกรรมการพัฒนากายภาพ ไดพิจารณาเห็นวาบริเวณดังกลาวเปนพื้นท่ีที่มีปญหาบุกรุก จึงเห็นชอบใหสถานีตํารวจ- 
นครบาลบางเขนต้ังสถานีตํารวจนครบาลบางบัวบนพื้นที่น้ี ซ่ึงนอกจากจะอํานวยในดานการรักษาความปลอดภัยใน 
พื้นที่แลวยังเปนการชวยผลักดันใหผูบุกรุกยายออกจากพื้นท่ีดวย 
3. มหาวิทยาลัยฯ มีแผนการสนับสนุนการจัดสรรอัตรากําลังสายวิชาการคุณวุฒิปริญญาเอกในระยะยาวหรือไม 
   - ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสรรอัตรากําลังและบรรจุบุคลากรระดับปริญญาเอกเพื่อชวยเสริมดานอัตรากําลังใหกับ 
คณะตาง ๆ รวม 18 คณะ จํานวน 100 อัตราน้ัน เปนการบรรจุอัตรากําลังที่ดําเนินการเรงดวน เน่ืองจากปรากฏวาผลการ 
ประเมินตัวช้ีวัดจากจํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจํานวนลดลงดวยสาเหตุจากการเกษียณอายุราชการจํานวนมาก 
ปจจุบันอัตรากําลังที่รัฐบาลจัดสรรใหจะเปนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยรัฐบาลจะใหงบประมาณแกมหาวิทยาลัยฯ 
นํามาบริหารจัดการเอง แยกเปนคาจางและคาสวัสดิการ การจัดสรรอัตรากําลังจะมีคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง
พิจารณาจัดสรร  โดยใชอัตรากําลังท่ีวิทยาเขตยังไมสามารถจัดสรรบุคลากรมาบรรจุไดสวนหน่ึง และอัตรากําลังที่จะใช 
บรรจุนักเรียนทุนที่อยูในระหวางการศึกษาอีกสวนหน่ึงมาบรรจุกอน เม่ือไดอัตรากําลังท่ีรัฐบาลจัดสรรแลวจะนํามาชดใช 
 

ปท่ี     25          ฉบับท่ี     ๓๕     วันท่ี    ๒๘      เดือน    เมษายน     พ.ศ. 2550 
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ลําดับ หนวยงานที่เสนอ เรื่อง มติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
1 

(ตอ) 
  ขณะน้ีมีอัตรากําลังที่สามารถใชบรรจุในปงบประมาณ 2551 ไดอีกประมาณ 50 อัตรา ท่ีจะจัดสรรใหเฉพาะหนวยงานใน 

วิทยาลัยเขตภูมิภาคเปนหลัก ไดแก วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตกําแพงแสน 
เพื่อรองรับการพัฒนาวิทยาเขต ซ่ึงถาหนวยงานมีตัวบุคคลที่สามารถบรรจุไดทันทีก็ใหเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 
จัดสรรตอไป 

2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตงต้ังคณะกรรมการสรรหา 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังน้ี  1. เห็นชอบนโยบายและภารกิจของคณะเศรษฐศาสตร  2. เห็นชอบใหแตงต้ัง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร ประกอบดวย  
- ศาสตราจารย ดร.นิวัติ  เรืองพานิช   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ  เปนประธานกรรมการ 
- ผูชวยศาสตราจารยพีระ  มาลีหอม    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา  เปนกรรมการ 
- นายกฤษณ  พลอยโสภณ  ประธานสภาขาราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   เปนกรรมการ 
- ผูแทน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 1 คน  เปนกรรมการ 
- ผูแทนขาราชการและพนักงานในคณะเศรษฐศาสตร  ซ่ึงดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือเทียบเทาข้ึนไป จํานวน 3 คน   
  เปนกรรมการ 
- นายพิชิตชัย  ผองอุดม  หัวหนาสํานักงานอธิการบดี   ทําหนาท่ีเลขานุการ 
ทั้งน้ี ท่ีประชุมฯ ไดมีขอสังเกตดังน้ี 
1. สภามหาวิทยาลัยฯ ไมควรกําหนดกรอบวิสัยทัศนและภารกิจสําหรับผูท่ีจะมาดํารงตําแหนงบริหารในการเปนคณบดี 
แตควรจะเปดโอกาสใหกับผูที่จะมาดํารงตําแหนงคณบดีไดมีอิสระในการแสดงวิสัยทัศนและภารกิจของตนเอง หากมีการ 
เบ่ียงเบนประเด็นและไมสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ จึงคอยมีการนํากลับมาพิจารณาทบทวนอีกคร้ัง 
2. คําวา “สายผลิตภัณฑ” ในหัวขอ “กลยุทธระดับกิจการ/คณะ” มีความหมายในเชิงการบริหารงานขององคกรธุรกิจ  
ในกรณีท่ีเปนสถาบันการศึกษา ควรจะมีการปรับเปล่ียนคําใหมีความเหมาะสม 

ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร (ผูชวยศาสตราจารยนงนุช  ศรีอัษฎาพร  คณบดีคณะมนุษยศาสตร)  
 
ท่ีประชุมรับทราบ 

ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา (ผูชวยศาสตราจารยมยุรี  จัยวัฒน) 
รายงานผลการดําเนินงานของคณะ  สถาบัน สํานัก ประจําปการศึกษา 2549 จํานวน 8 หนวยงานดังน้ี   
1. คณะเกษตร     2. คณะประมง     3. คณะทรัพยากรและส่ิงแวดลอม     4. วิทยาลัยส่ิงแวดลอม     5. สํานักบริการคอมพิวเตอร 
6. สถาบันอินทรีจันทรสถิตยเพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร         7. สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร 
8. สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

3 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขออนุมัติใชหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 สําหรับโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก อนุมัติ 
4 คณบดีคณะศิลปศาสตร 

และวิทยาศาสตร 
การนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีประชุมรับทราบ 
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ลําดับ หนวยงานทีเ่สนอ เรื่อง มติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
5 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย 
ของกลุมสาขาเกษตรศาสตร ประจําป
การศึกษา 2549 

ที่ประชุมรับทราบ และมีขอสังเกตและขอเสนอแนะดังน้ี 
1. ในปจจุบันคณะที่เปนคณะเกาแก เชน คณะเกษตร ควรจะตระหนักและใหความสําคัญกับคุณภาพและ 
มาตรฐานทางวิชาการดานการเกษตรใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความปนเลิศทางวิชาการเหมือนเชนในอดีตและ
สามารถทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนได และขอใหฝายบริหารผลักดันและให 
ความสําคัญกับสาขาสัตวศาสตรหรือสัตวบาล  โดยกําหนดใหเปนปริญญาอีกปริญญาหน่ึงควบคูไปกับทางดานพืช เน่ืองจาก
มีตัวเลขทางดานเศรษฐกิจสูงมาก สามารถนํามาตอยอดทางดานธัญพืชได 
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตรควรจะอยูในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. เน่ืองจากผลการประเมินข้ึนอยูกับกระบวนการใหไดมาซ่ึงขอมูลของแตละหนวยงาน ดังน้ันผูบริหาร 
หนวยงาน ตองใหความสําคัญและทําความเขาใจแกบุคลากรใหมีความเขาใจตรงกันเพื่อใหการจัดทําขอมูล 
เปนไปอยางสมบูรณสามารถนํามาใชประโยชนรวมกันได 
รองศาสตราจารยกมลพรรณ  นามวงศพรหม (รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ)  กรรมการสภา-มหาวิทยาลัย ประเภท
ผูบริหาร ไดช้ีแจงวา การจัดกลุมของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามมาตรฐานทางการศึกษา สมศ. ไดจัดกลุมคณะใหมโดยให
สาขาอุตสาหกรรมเกษตรอยูในกลุมเกษตรศาสตร สําหรับหัวขอปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน ของบาง
หนวยงานอยูในเกณฑตํ่า เน่ืองจากตัวชี้วัดแผนงานมีไมครบตามดัชนีท่ีกําหนดจึงทําใหแผนงานไมบรรลุตามเปาประสงค 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย 
ของกลุมหนวยงานสนับสนุนการ
บริหาร ประจําปการศึกษา 2549 

ที่ประชุมรับทราบ และมีขอสังเกตวา จากผลการประเมินกลุมหนวยงานสนับสนุนการบริหารบางสํานัก 
มีผลคะแนนอยูในเกณฑคอนขางตํ่า เชน สํานักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยฯ ควรจะ 
มีแผนปรับปรุงหรือแกไขนอกเหนือจากทางดานงบประมาณท่ีตองไดรับการสนับสนุนดวย 
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร ไดช้ีแจงวา เม่ือนําดัชนี 
และเกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงเปนเกณฑกลางมาประเมินหนวยงานที่มีอายุการกอต้ังนอย 
จะมีผลกระทบและเกิดปญหาในระยะเร่ิมตน เม่ือหนวยงานไดนําขอเสนอแนะจากการประเมินไปจัดทําเปนแผนก็จะสามารถ
นําไปกําหนดทิศทางการพัฒนาหนวยงานในอนาคตตอไปในระยะยาวได 

  ที่มาขอมูล : กองกลาง   (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่ http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทรี) 
 ทีม่าขอมูล : กองกลาง ณ วันที่  21  ธันวาคม   พ.ศ. 2549  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่http://emeeting.ku.ac.th โดย Login ผาน Password นนทร ี

คณบดีคนใหม คณะศึกษาศาสตร 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 4/2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ไดมมีติอนมุัติแตงตั้งคณบดคีนใหมของ 2 หนวยงาน ประกอบดวย 

 รศ.ดร.กัญจนา ธีระกลุ ดาํรงตาํแหนง คณบดีบัณฑติวิทยาลยั ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป สืบตอจาก รศ.วินัย อาจคงหาญ 
คณบดคีนปจจุบันที่จะครบวาระในวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 
 รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส ดํารงตาํแหนง คณบดคีณะศกึษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 20 มถินุายน 2551 เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป สืบตอจาก ผศ.ดร.พนติ เข็มทอง 
คณบดคีนปจจุบันที่จะครบวาระในวันที่ 19 มถินุายน 2551 
ท่ีมา : กองกลาง                 วันท่ี 22 เมษายน 2551 
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มก. จัดตั้งสถานีผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล 
 นอกเหนือจากทีผ่านเครื่องจกัรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนากําแพงแสน ไดสรางเครื่องตนแบบผลติไบโอดเีซล นํานํ้ามันพืชที่ใชแลวจากโรงอาหารภายใน
วิทยาเขตมาผลติน้ํามนัไบโอดเีซลใชกบัรถยนตของวิทยาเขต ประสบผลสาํเร็จเปนอยางดีแลวนั้น ในสวนของวิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลยัฯ ไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายพัฒนา
กายภาพ นายนิพนธ ลิม้แหลมทอง ดําเนินโครงการจัดตั้งสถานีผลติน้ํามันไบโอดีเซล มก. ข้ึน เชนกัน ณ บริเวณลานจอดรถสวนกลาง 
 ท้ังน้ีในการดําเนินการของสถานีผลติน้ํามันไบโอดเีซลของวิทยาเขตบางเขน จะนํานํ้ามันท่ีใชแลวจากรานจําหนายอาหารภายใน มก. น้ํามันที่ใชแลวจากครวัเรือนของบุคลากร
และนิสติเปนวัตถุดบิในการผลตินํ้ามันไบโอดีเซล และศกึษาความเปนไปไดในการใชไขมันจากถังดกัไขมัน จากนํ้าท้ิงเปนวัตถดุิบในการผลติน้ํามันไบโอดเีซลดวย โดยนํ้ามันไบโอดีเซล 
ท่ีไดจะนําไปใชสําหรบัรถยนตสวนกลาง เพ่ือลดรายจายการจดัซื้อน้ํามันดีเซลสําหรับรถสวนกลางของ มก. และยงัชวยลดการใชน้ํามันประกอบอาหารซํ้า ซึ่งสงผลตอสุขภาพนิสติและ
บุคลากร รวมท้ังการลดมลภาวะทางอากาศภายในมหาวิทยาลยัฯ ตลอดจนเปนการจัดการนํ้าเสยีทีม่ีไขมันปนเปอนกอนปลอยสูระบบบําบดัน้ําเสยีของมหาวิทยาลัยฯ และเปนศูนยการ
เรยีนรูเกีย่วกับการผลติพลังงานทดแทนแกนิสติ บุคลากร และผูสนใจทั่วไปดวย 
 สําหรับการดาํเนินงานในโครงการน้ี ไดรบัการสนับสนนุเครื่องผลติไบโอดเีซล จากบริษทัไบโอเทคโนโลยี คอนซลัแตนท จํากดั โดยมหาวิทยาลยัฯ ขอความรวมมือจากบคุลากร 
นิสติ รานคา และผูสนใจท่ัวไป รวมบรจิาคนํ้ามันและแลกเปลีย่นนํ้ามันท่ีใชแลว ไดทีก่องยานพาหนะอาคารและสถานที ่
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายพัฒนากายภาพ               วันท่ี 23 เมษายน 2551 

มก. เปดเวทีวิชาการ สัมมนา..เสนอแนวทางแกปญหาชาติ 
 มหาวิทยาลยัฯ จดัสมัมนาพิเศษ 3 เรื่อง ท่ีนาสนใจในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2551 เพ่ือใหบรกิารทางวิชาการแกสังคมและประชาชน และเปนเวทีใหกับหนวยงานและ
ผูทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา มารวมใหความคดิเห็น เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาวิกฤตตาง ๆ หรือมารวมพูดคยุหาทางออกใหกับสังคมไทย ในประเด็นรอนท่ีมคีวามเกีย่วของกบัทุก
ภาคสวน โดยเฉพาะดานการเกษตรของประเทศ ดังน้ี 
 วันที่ 24 เมษายน 2551 การสมัมนาพเิศษเร่ือง สถานการณราคาขาว : โอกาสของชาวนาไทย เวลา 08.30-12.15 น. จดัโดยมลูนิธิขาวไทยฯ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร และสมาคมผูสื่อขาวเศรษฐกิจ ณ หองประชุม 701 อาคารวิจัยและพัฒนา โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายสมศกัดิ ์ปรศินานันทกลุ  
รวมบรรยายพิเศษ พรอมผูทรงคณุวุฒิอีกหลายทาน 
 วันที่ 28 เมษายน 2551 การสมัมนาเร่ือง พชืพลังงานทดแทนกบัอนาคตเศรษฐกจิไทย เวลา 08.30-17.00 น. ณ หองสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิจากหลายหนวยงานรวมบรรยายพิเศษ และรัฐมนตรวีาการกระทรวงพลังงาน พลโทหญิง พูนภิรมย ลิปตพัลลภ กลาวนโยบายพลังงานทดแทน และสรุปการสมัมนา 
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 การสัมมนาเร่ือง กูเศรษฐกจิ ฝาวิกฤตพลังงาน เวลา 08.00-16.30 น. ณ หองกําพล อดลุวิทย อาคารสารนิเทศ 50 ป โดยมรีัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน เปนประธานเปดการประชุม และการเสวนาเรื่อง ศกัยภาพการผลติพืชพลังงานของไทย โดยปลัดกระทรวงพลังงาน อธิบดีกรมพัฒนาทีด่ิน เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฯลฯ  
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายบริการวิชาการ               วันท่ี 18 เมษายน 2551 


